



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดบันทึกลับแก๊งโกงเอเนทรานซ์ แบ่งสายหาเหยื่อมีครุเป็นนายหน้า

มหาสารคาม - เปิดบันทึกลับพบการ
ทุจริตสอบเอเนทรานซ์ เผยโครงข่าย
มทิมำจัดหานักเรียนทั่วจังหวัด เฉพาะ
จ.มหาสารคามแบ่งกลุ่มเป้าหมายออก
เป็น 6 สาย โดยมีครุเป็นนายหน้า พบใบ
สั่งลงเอยยึดยึดกมลวิธีทุจริตแบบโลเทค

ความคืบหน้ากรณีการจับกุม
ผู้ทุจริตการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ที่สนามสอบจ.มหาสาร
คาม ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปล่อยตัวพ.จ.อ.วิทยา อินสุริยา
ข้าราชการทหารอากาศสังกัดกรม

ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเจ้าของสถาบัน
กวดวิชาที่มีนักศึกษาที่ทำการทุจริต
อยู่ในสถาบันได้ด้วยนั้น ล่าสุดทางเจ้า
หน้าที่ได้ตรวจพบเอกสารบางอย่างที่

อ่านต่อหน้า 6

โกงเอเนทรานซ์

สามารถระบุได้ว่าการทุจริตครั้งนี้
การปฏิบัติการกันเป็นขบวนการ

วานนี้(8 เม.ย.) เวลา 10.30 น.
ดร.สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ ประธานคณะ
อนุกรรมการฝ่ายป้องกันการทุจริตฯ ได้
ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ มหา
วิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครสอบตำแหน่งนาย
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 ซึ่งตามหลักสูตรที่
ยึดได้จากรายนต์ของ พ.จ.อ.วิทยา
พบว่าบัตรประจำผู้สอบชื่อนายสุรสิทธิ์
มิตรมาตย์ แต่ภาพถ่ายในบัตรเป็นภาพ
ของพ.จ.อ.วิทยา ไม่ตรงกับภาพถ่ายใน
บัตรประชาชนของนายสุรสิทธิ์ จึงได้สั่ง
อายัดเอกสารการสมัครสอบไว้เพื่อแจ้ง
ความดำเนินคดีกับ พ.จ.อ.วิทยา ในข้อ
หาปลอมแปลงเอกสาร

จากเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการ
การยึดไว้ได้น่าเชื่อได้ว่า แก๊งทุจริตเอน
ทรานซ์มีกระบวนการเครือข่ายการทำ
งานที่ใหญ่มาก เฉพาะการนำนักเรียนมา
สอบเอเนทรานซ์ที่สนามมหาวิทยาลัย
สารคาม แบ่งออกเป็น 6 สาย ได้แก่ สาย
รุ่งฤดี 12 คน สายหนองเม็ก 12 คน สาย
นาตุ่น-วาปีปทุม 10 คน สายนายเกียรติ
30 คน สายนายอุทัย 30 คน สายนายคม
สันต์ 60 คน รวม 154 คน ที่น่าสังเกต
คือ สายหนองเม็กมีอาจารย์สวรรค์เป็น
ผู้หาลูกค้าให้ และ 1 ในจำนวนนักเรียน
ที่เป็นลูกค้าก็คือนางสาวเดือนเพ็ญ เทพ
ตาแสง ซึ่งอยู่บ้านหนองเม็ก ต.หนอง
เม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เช่น

เดียวกับอาจารย์สวรรค์ ซึ่งเป็นอาจารย์
โรงเรียนประจำอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะมี
เครือข่ายอีกหลายอำเภอ

ส่วนลูกค้าของแก๊งทุจริตที่ชัดเจน
มีมาจากโรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสาร
คาม จำนวน 7 คน คือนางสาว
นิสรภรณ์ ประทุมชา นางสาวสุวิมล
พุดเพราะ นางสาวเพ็ญมา ศรีสังข์ นาง
สาวภารดา แยมศรี นางสาวลำพูน โชค
ชัย นางสาวพรวิภา กรุดลอยมา และ
นางสาวสภารัตน์ พุ่มนวน ล่าสุดผู้ปก
ครองนักเรียน 1 ในจำนวนนี้ได้โทรศัพท์
มาขอร้องคณะกรรมการให้ยุติการเข้ม
งวดเพื่ออนาคตของเด็ก

ในเอกสารบางชิ้นระบุรายงานผล
การเข้าสอบและผลการกระทำทุจริตไว้
อย่างชัดเจน เช่น สายสวัสดิ์ รายที่ 1
ดวงใจ เข้า วิทย-คณิต ทำเอง บ่าย
ภาษาไทย-อังกฤษ รับชิก, รายที่ 2 สม
เข้า รับชิก บ่ายรับชิก, สายแป้ม จีรภา
เข้าบ่ายทำเองหมด ไม่มีคนส่งชิก มอง
ไม่เห็น เดือนเพ็ญ เข้าบ่ายรับไม่ทัน
สุชาติ รับชิกครบทุกวิชา

ส่วนราคาค่าจ้างกรรมการทุจริต
ในครั้งนี้อย่างน้อย 4 เหล่า ราคา 120.000
บาท, สาธารณสุข 4 ปี ราคา 100.000
บาท, สาธารณสุข 2 ปี ราคา 70.000
บาท, ปลัด อบต. 80.000 บาท หลักสูตร
กายอุปกรณ์ รั้งสีเทคนิค ร.พ.รามธิบดี
ราคา 75.000 บาท